



Thời gian càng gần Ngày Tận Thế làm cho giấc mơ của người Mu'min gần như không giả dối được và giấc mơ của người Mu'min là một trong bốn mươi sáu phần của điều mặc khải.

Thiên Sứ của Allah nói qua lời thuật của ông Abu Huroiroh: {Thời gian càng gần Ngày Tận Thế làm cho giấc mơ của người Mu'min gần như không giả dối được và giấc mơ của người Mu'min là một trong bốn mươi sáu phần của điều mặc khải.} và theo đường truyền: {Người có giấc mơ thật nhất trong các người là người nói chuyện thật thà nhất.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Quả thật, giấc mơ của người Mu'min trong thời gian gần Ngày Tận Thế gần như là thật, có thể là điềm báo trước một sự kiện sắp xảy ra hoặc sẽ xảy ra tương như giấc mơ, giấc mơ đó được xem tựa lời Thiên Khải. Câu: {và giấc mơ của người Mu'min là một trong bốn mươi sáu phần của điều mặc khải.} nghĩa là giấc mơ là một phần nhỏ của mặc khải thông tin về điều huyền bí, tuy lời mặc khải không còn được truyền xuống nữa nhưng kiến thức về nó vẫn còn. Sở dĩ, chỉ xác định số lượng nhất định này là bởi tuổi đời của Thiên Sứ được truyền lại chính xác là thọ sáu mươi ba tuổi trong đó có hai mươi ba năm là Thiên Sứ, bởi đến lúc Người tròn bốn mươi tuổi mới chính thức là Thiên Sứ. Khoảng sáu tháng trước khi đảm nhận sứ mạng, Thiên Sứ đã nằm mơ thấy những giấc mơ đẹp và nó xảy ra đúng y như giấc mơ Người đã thấy, sau đó, Người được gặp Thiên Thần trực tiếp. Nếu so sánh thời gian mặc khải trong mơ là sáu tháng với hai mươi ba năm nhận thiên khải thì nó là một nửa của hai mươi ba phần tương đương với một phần của bốn mươi sáu phần của điều mặc khải. Câu: {Người có giấc mơ thật nhất trong các người là người nói chuyện thật thà nhất.} nghĩa là người thật thà trong lời nói là người có địa vị gần Allah nhất, khiến cho giấc mơ y thấy gần đúng thật nhất, vì vậy mà Imam Al-Bukhari đã đề cập điều này trong Hadith: {Giấc mơ tốt chỉ có từ người đàn ông ngoan đạo...} còn người không thật thà trong lời nói thường chỉ thấy ác mộng, đó là cách mà Shaytan đùa giỡn với y. Imam Ibnu Al-Qaiyim nói: "Và ai muốn mình thấy những giấc mơ đẹp thì hãy thật thà trong lời nói, ăn uống Halal, duy trì đúng bốn phận và nghĩa vụ, lấy Wudu trước khi ngủ, ngủ hướng mặt về Qiblah, tụng niệm Allah đến khi ngủ quên, quả thật giấc mơ lúc đó gần như không thể giả được."

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

